
 
 
 

สรุปการเดินทางไปประชุมทวิภาคี  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ของ 
คณะผู้แทน 

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรฐัสภาไทย–ลาว  
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒสิภา และคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒสิภา  

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------- 
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ตามที่ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาอนุมัติ ให้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย    
นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธาน

คณ ะกรรม าธิ ก าร  ค น ที่ ส าม      
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการ
คณะกรรมาธิการ และนายทรงเดช  
เสมอค า กรรมาธิการคณะผู้แทน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – 
ลาว  ประกอบด้ วย  นายจเด็ จ     
อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภา ไทย – ลาว นายดิเรกฤทธิ์  
เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา   
ในฐานะสมาชิก กลุ่ มมิ ตรภาพ
ส ม าชิ ก รั ฐ ส ภ า  ไท ย  – ล า ว       
นางวรารัตน์  อติแพทย์  สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหาร และ
เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย - ลาว และ พลต ารวจเอก ชัชวาล  
สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิ การการ
กฎหมาย การยุติธรรม และต ารวจ 
ในฐานะสมาชิก กลุ่ มมิ ตรภาพ
สมาชิกรัฐสภา ไทย – ลาว เดินทาง
ไปประชุมทวิภาคีเพ่ือหารือและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นความ
ร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้ง
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและเยี่ยมชมโรงเรียน
ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี และเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้ประชุมทวิภาคี และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน          
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสรุป ดังนี้ 
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วันอังคารที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

  - ประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว-ไทย กับนายสุบัน  สะวะบุด 
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งข้อเสนอที่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย 
ประสงค์ให้มีความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่ายสรุปได้ ดังนี้ 
๑) การบูรณการด้านความร่วมมือของรัฐสภา
ไทยกับสภาแห่งชาติลาว 
นายจเด็จ  อินสว่าง ประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว กล่าวถึงการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-ลาว คณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และการต ารวจ วุฒิสภา จึงได้เกิดการเดินทางมา
ประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในครั้งนี้ โดยกลุ่มมิตรภาพเป็น
กลไกส าคัญในการประสานก าหนดการส าคัญ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย ท าให้เกิดก าหนดการการเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญต่าง ๆ การพบปะ
หารือทวิภาคีกับหน่วยงานด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงก าหนดการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถาบันการศึกษา
ของ สปป. ลาว ด้วยในอนาคตกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว  หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ท าหน้าที่เป็น
กลไกส าคัญ    ในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติ
บัญญัติ หรือฝ่ายบริหารของสองประเทศก็ตาม  
 พลต ารวจเอก ชัชวาล  สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 

และการต ารวจ วุฒิสภา ในฐานะ
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว 
กล่าวถึ งความประทับ ใจที่ ได้
เดินทางมาเยี่ยมเยือน สปป. ลาว
ในครั้ งนี้ ร่วมกับ  กลุ่มมิตรภาพ
ส ม าชิ ก รั ฐ ส ภ า ไท ย  - ล า ว 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
และคณะกรรมาธิการการกีฬา 
วุ ฒิ ส ภ า  ใน ฐ า น ะ ป ระ ธ าน
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรม และการต ารวจ วุฒิสภา 
จึงได้หารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย 

และอาชญากรรมที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลก ได้แก่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือ แก๊ง call center            
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ที่ทุกประเทศก าลังเผชิญ ซึ่งหากทุกประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งในระดับทางการ  และ          
ไม่ทางการ ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว   
ได้ ก ล่ า ว ถึ ง
ความรู้สึกชื่นชม    
และยินดีทุกครั้ง 
ที่ ได้ มี โอ ก าส 
ม า เยี่ ยมเยื อน 
สปป. ลาว และ
ในฐานะอดี ต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สมาชิกวุฒิสภา 
และสมาชิกกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย - ลาว  
หวั งเห็ นสั งคม   
ที่ คนในสั งคม  
รักใคร่ปรองดอง 

และสามัคคีกัน และขอให้ชาวไทยและชาวลาวมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตลอดไป  
 นางวรารัตน์  อติแพทย์ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการบริหารและ
เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว กล่าวถึงความส าคัญของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ในการ
เป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญในการความเชื่อมโยงรัฐสภาของสองประเทศให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ข้อเสนอของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว-ไทย 

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาวไทย เสนอข้อเสนอที่ประสงค์ให้เกิดความร่วมมือ และสานต่อ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมิตรภาพท้ังสองฝ่าย ได้แก่ 
  ๑. การสืบต่องานของกลุ่มมิตรภาพ และงานนิติบัญญัติของสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทย  
  ๒. การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทย และการสร้าง
กิจกรรมที่หลากหลายร่วมกัน ได้แก่ กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
  ๓. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ของกลุ่ม
มิตรภาพท้ังสองฝ่าย 
  ๔. การผลักดัน สานต่อ ความร่วมมือที่มีระหว่างกัน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
อาทิ การผลักดันความร่วมมือผ่านช่องทางพหุภาคี เป็นต้น 
  ๕. การเสนอข้อแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทย-ลาว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อเสนอทั้ง ๕ ข้อ 
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ 
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  ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า จะได้น าข้อเสนอและ       
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของประธาน
กลุ่มมิตรภาพฯ ลาว - ไทย กราบเรียน 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
และประธาสภาผู้แทนราษฎร  และ
ศาสตราจารย ์พ ิเศษพรเพชร  
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ต่อไป 
รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม
ประจ าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟิก ครั้งที่  ๓ประธานกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - 

ลาว  ได้แจ้งให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ได้ทราบว่า รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจ าปี
รัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ (The ๓๐th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary 
Forum-APPF) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรค
ติด เชื้ อ ไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ : Parliament and the Post-COVID-๑๙ Sustainable Development" 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นอกจากนั้น ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว  ได้กล่าว
แสดงความยินดีที่จะได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทน  สภาแห่งชาติ สปป. ลาวในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม APPF ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ รัฐสภาไทย โดยการน าของ ดร. ไซสมพอน 
ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีก าหนดการ
เยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย จะร่วม
เดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยอันจะท าให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร 
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ความร่วมมือด้านการศกึษา 
  นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวถึงการต่อยอด      
ความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานว่ามีความประสงค์ที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษา ในสาขาที่ทั้งสองประเทศต้องการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติลุ่มน้ าโขง นอกจากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
ประสงค์ที่จะสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” และแนวความคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง
ที่ปลูก” ให้เกิดผลส าเร็จ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คล้ายกัน ความร่วมมือต่าง ๆ 
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวจึงสามารถประยุกต์ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว จะเป็น
กลไกส าคัญในการประสานความส าเร็จเหล่านี้ 
ความร่วมมือด้านกีฬา 

  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา  ได้กล่าวแสดง
ความเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือสานความพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ 
โดยเฉพาะกิจกรรมการกีฬาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพของสองประเทศ นอกจากนั้น นายชาญวิทย์ 
ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวถึง ประสบการณ์และความประทับใจ 
การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้แก่ผู้ฝึกสอนชาวลาวในหลายเมืองของ สปป. ลาว และแสดงความเห็นด้วยต่อการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาของทั้งสอง โดยเฉพาะโรงเรียนกีฬา ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงเรียนกีฬา   
ในหลายจังหวัด ส าหรับภาคอีสาน อาทิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นต้น นอกจากนั้น  
พลตรี โอสถ ภาวิไล กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว  และ กรรมาธิการการกีฬา 
วุฒิสภา กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในเรื่องกีฬาคนพิการ อาทิ กีฬาส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว คนพิการ ทางสมอง และคนพิการทางสายตา ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้ความสนับสนุนเรื่องครู 
ผู้ฝึกสอน และพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับฝ่ายลาว     
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  ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย จะได้น าข้อเสนอและความคิดเห็นต่าง ๆ กราบเรียน
ประธานสภาแห่งชาติต่อไป  

- เยี่ยมคารวะ ดร. ไซสมพอน  พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ 
สปป. ลาว ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว  
 นายจเด็จ  อินสว่าง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ประธานสภาแห่งชาติลาวได้สละเวลาให้คณะฯ ได้เข้า
เยี่ยมคารวะในวันนี้ พร้อมแจ้งความระลึกถึงจาก นายชวน  หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และศาสตราจารย์
พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่มีมายังประธาน 
สภาแห่งชาติลาว พร้อมทั้ งกล่าวถึงการประชุมหารือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับ นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยการหารือดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นอย่างดี เกิดความเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ  สปป.ลาว เพ่ือประโยชน์    
แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงการยึดมั่นในหลักการอาเซียน อาทิ การเคารพเอก
ราชอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน เป็นต้น พร้อมกล่าวถึงความประสงค์ในการสร้าง       
ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านแนวคิด เรียกว่า “๕ เศรษฐกิจ
ปลายแหลมเศรษฐกิจของ สปป. ลาว” ได้แก่ ๑. การส่งเสริมกสิกรรม และเกษตรกรรม ๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ๓. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์           
เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจาก สปป. ลาวมีชนเผ่า จ านวน ๖๐ ชนเผ่า และมี ๓ กลุ่มภาษา ท าให้มีวัฒนธรรม   
ที่แตกต่างหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้  
  ๔. การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการเรียน การสอน การสร้างโรงเรียนต้นแบบ และ         
การสาธารณสุข ประธานสภาแห่งชาติลาว ได้เน้นย้ า เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างอาชีพให้นักเรียน
ในทุกระดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กให้สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารกลางวัน เช่น นักเรียน
จะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง และน าไปขายให้สหกรณ์ หรือกลับมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน หรือ
น ากลับบ้านไปใหค้รอบครัว ฯลฯ ประธานสภาแห่งชาติประสงค์ให้ฝ่ายไทยจัดผู้เชี่ยวชาญมาสอน และถ่ายทอด
องค์ความรู้ในประเด็นนี้  
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การน าเข้า และ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยประธานสภาแห่งชาติลาวประสงค์ 
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากประเทศไทย  
โดยประธานสภาแห่งชาติลาวประสงค์ให้กลุ่มมิตรภาพทั้งสอง
ฝ่ายเป็นหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนทั้งสองประเทศ  นอกจากนั้น ประธานสภา
แห่งชาติลาวยังต้องการให้กลุ่มมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก 
ในการผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับจะน าข้อเสนอดังกล่าว
กราบเรียนต่อประธานวุฒิสภา เพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 
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- เยี่ยมคารวะรองรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการศึกษาและกีฬา  

  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา  
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะที่เดินทางมาประชุมทวิภาคี   
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย ซึ่งในการเดินทาง       
มาประชุมครั้ งนี้ ก็ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้กลับ ไปน าเสนอ         
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา และรัฐบาลจากข้อมูลที่ ได้ขณะนี้    
เ พ่ื อ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ข ณ ะนี้ รั ฐ บ าล ขอ งส าธ ารณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ท า MOU กับประเทศไทย 
ในเรื่องกีฬาซึ่งกรมกีฬาระดับสูงล่าสุด ได้ส่งผู้ฝึกสอน       
ยกน้ าหนักไปอบรมแล้ว และกีฬาอีก ๗ ประเภท ได้แก่       
มวยสากล ยูโด เทควันโด กรีฑา จักรยาน ยกน้ าหนัก และ
เซปักตะกร้อ เข้ารับการอบรมที่ประเทศไทยแล้วส าหรับ      
ด้านการศึกษาจะขอมอบหมายให้ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าเสนอข้อมูล 
  จากน้ัน นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา ได้น าเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ ๑) จากด าริของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ลาว – ไทย และประธานสภาแห่งชาติลาวที่ต้องการจะให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ไปสู่อาชีพของประชาชน     
และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ในส่วนนี้ประเทศไทยจะมีศูนย์ฝึกอาชีพท่ีพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระราชทานไว้ให้กับประชาชน ทั้ง ๔ ภูมิภาค
ของประเทศไทยท่ีให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนได้โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ ๒-๓ เดือน ก็สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งส่วนนี้จะตรงตามด าริของท่านประธานสภาแห่งชาติลาวที่ฝ่ายไทยสามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งเมื่อได้ข้อยุติแล้วกจ็ะน ากราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อน ากราบเรียนประธานรัฐสภาเพ่ือท า 
MOU ต่อไป ๒) ความเชื่อมโยงของจังหวัดชายแดนที่ติดกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
และประเทศไทย ซึ่งถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่นักเรียนระหว่างประเทศไทย – 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องการที่จะแลกเปลี่ยน ๓) ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกีฬา
แห่งชาติ ที่ไม่ได้สอนแตเ่ฉพาะกีฬาแต่สอนตัง้แต่ เสือผ้า หน้าผม  ถ้าหากว่าสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาวให้ความสนใจก็สามารถท า MOU ได้ ถ้าหากรัฐมนตรีน าเรียนรัฐบาลก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการท า    
ความร่วมมือกันทั้ง ๒ ประเทศต่อไป 
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วันพุธที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๕ 
  - เยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ : ศูนยพั์ฒนาและบริการดา้นการเกษตร 
ห้วยซอน–ห้วยซั้ว หลัก ๒๒ เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ 

  นายดวงตาวัน  สีสมบัด อ านวยการ
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน–   
ห้วยซั้ว ได้กล่าวต่อที่ประชมุว่าศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้ านการเกษตรห้ วยซอน–ห้ วยซั้ ว เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่  ๙) ที่ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งขึ้นตามที่  ฯพณฯ นายไกรสอน  พมวิหาน                  
ขอพระราชทานเพ่ือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และได้ทรงพระกรุณาโดยเสร็จไปเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๘  

จากนั้ น คณ ะผู้ แทน ได้ ให้ ข้ อมู ลต่ อที่ ป ระชุมสรุป ได้ ว่ า  
ความร่วมมือเพ่ือต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศ
ไทย เห็นควรที่จะด าเนินการ ดังนี้  ๑) โครงการวิจัยเรื่อง 
ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)   
ท่ีประเทศไทยจะมีอยู ่ทั้ง ๔ ภูมิภาค นั้น ขณะนี้ได้มีการร่วมมือ
ทั่วโลกแล้วซึ่งหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถร้องขอเพ่ือขอให้จัดอบรมท าการเรียนการสอนได้  
๒) เนื่องจากอดีตโครงการของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ ๙) จะเป็นโครงการที่สอนแต่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น  
แต่ปัจจุบันนี้ โครงการดังกล่าวได้สอนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อน าผลผลิตที่ได้น ามา เป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือก็จะน าออกมา
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ขายเพ่ือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะท าความร่วมมือและพร้อมที่จะน ามา
แลกเปลี่ยนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ รัฐบาลประเทศไทย 
ในส่วนที่เกี่ยวกับจะมีส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านั ก งาน  กป ร .) เป็ นหน่ วยงานที่ ก ากั บ ดู แล           
ซึ่ งมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสถานศึกษาตั้ งแต่ 
ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ กศน. 
จะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา 
ทั้งนี้ เพราะว่าการเรียนการสอนปัจจุบันไม่ควรที่จะ

เน้นเรื่องปริญญาตรีเท่านั้น แต่ควรจะเน้นเรื่องการ
กินการอยู่เป็นหลักมากกว่าเท่านั้น ๔) ขั้นตอนการ
ท างานร่วมกันจะต้องท าเป็นข้อเสนอ ผ่านทางกลุ่ม
มิตรภาพ ลาว - ไทย เพ่ือที่จะน าสิ่งหารือกันไป
จัดท าเป็นข้อเสนอรัฐบาลจะส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการและจัดท า 
MOU ต่อไป 
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  - เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง 
นครหลวงเวียงจันทน์ และมอบอุปกรณ์พร้อมทั้งท าร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง นครหลวง
เวียงจันทน์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) เป็นโรงเรียนท่ีสมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริที่จะช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า
(หลัก ๖๗) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในลักษณะ
รูปแบบของการด าเนินงานของโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
การเกษตรเพื่อโภชนาการและกิจกรรมอื่นๆ โดยใน
ปี ๒๕๓๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานเงินให้กับนายนิคม ตันเต็มทรัพย์ 
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจ า 
สปป.ลาว มอบให้กับอาจารย์ค า  แพง แก้วหนูเพ็ด ก่อสร้างอาคารเรือนนอน และ  ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
และติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๒๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ได้พระราชทานพระราชด าริในการช่วยเหลือโรงเรียนฯ โดยให้ก่อสร้างอาคารนอนหญิงเพ่ิมเติม ๑ หลัง เพื่อให้
เพียงพอกับปริมาณนักเรียนที่ยังขาดแคลน และให้พิจารณาช่วยจัดหาน้ าส าหรับบริโภคแก่โรงเรียนให้เพียงพอ 
ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชทานพระราชด าริกับนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์   
ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หม่อมหลวงจิรพันธุ์  
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ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. สรุปความได้ว่า ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน
อย่างเพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป และให้ส่งเสริมความรู้        
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตร ขั้นพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และจัดท าห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียน  

ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๑ 

 การด าเนินงานที่ผ่านมากรมชลประทานด าเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้พระราชทาน  ชื่ออาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า เด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) 
ว่า “อาคารมั่นมิตร” หมายถึง อาคารที่น ามาซึ่งมิตรภาพ 
อันแน่นแฟ้นมั่นคง และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ได้ส่งมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  
เพ่ือเปิดใช้งานด้านการเรียนการสอน และ จัดฝึกอบรม 
ให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ฯ หลัก ๖๗ 
อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) อาคารมั่นมิตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕ ห้องการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. กิจกรรมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง กรมชลประทาน ด าเนินการกิจกรรมซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรือนนอน 
สิรินธรหลังที่ ๒ หลังที่ ๓ และหลังที่ ๔ ฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดานเรือนพยาบาล ปรับปรุงแท็งก์ 
เก็บน้ า ติดตั้งกันสาดอาคารทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ด าเนินการกิจกรรม
ซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปาบาดาลของโรงเรียนหลัก ๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมงานเบื้องต้น 
ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย 
ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ๑ รุ่น และระดับ ครู นักเรียน ๑ รุ่น คณะท างานฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว  
ร่วมประชุมแผนการด าเนินงานระบบประบาบาดาลของโรงเรียนหลัก ๖๗ ที่ด าเนินการปรับปรับปรุงซ่อมแซม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
 นักเรียนได้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานภายใน
โรงเรียน เช่น เรือนนอน โรงอาหารเรือนพยาบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ระบบน้ าประปา
บาดาลในโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนและครูมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และ
ถูกหลักอนามัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  และ
วัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ 
 กรมชลประทานด าเนินการ ดังนี้  ๑. พ้ืนที่รวม ๑๙๙.๒ เมตร ปรับปรุงด้านหลังอาคารสโมสร    
กว้าง ๘.๓ เมตร ยาว ๙.๓ เมตรพร้อมติดตั้งพัดลมเพดาน ๗ ตัว และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๕ จุด ปัจจุบัน    
อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ๒. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ๑ รุ่น และระดับ ครู นักเรียน ๑ อาคาร
สโมสร บริเวณที่จะด าเนินการปรับปรงุซ่อมแซม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ ครูอาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ท าให้นักเรียน ครูอาจารย์  และบุคลากรในโรงเรียน         
มีสถานที่ที่ เหมาะสมส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน เช่น การประชุม จัดการแข่งขันฝึกทักษะวิชาการ 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ ท าให้นัก เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล          
ด้านวิชาการได้หลากหลาย และสามารถฝึกทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียน     
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่อไป  
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  จากนั้นคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไ ทย–ลาว คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กับ ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ
ท าข้อตกลงเรื่องกีฬาเพ่ือสานต่อและ
พัฒนาวงการกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ ประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้ 

๑) ความร่วมมือด้านการศึกษาและการกีฬา  
  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา 

รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
วุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้กล่าวต่อที่ประชุม       
ถึ ง โค ร งก า ร ค ว าม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ 
ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ 
ท าข้อตกลงเรื่องกีฬาเพ่ือสานต่อและ

พัฒนาวงการกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย ในอนาคตสรุปได้ว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาอยู่ทั้ง ๔ ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวพร้อมที่ให้ การสนับสนุนนักกีฬา
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยกีฬาของประเทศไทย และพร้อมที่จะให้บุคลากรด้านกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเข้ารับการศึกษา หรืออบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาต่อไปในอนาคต โดยผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี ้๑) คณะกรรมาธกิารการศกึษา วุฒิสภา ๒) คณะกรรมาธกิาร การกีฬา วุฒิสภา หรือช่องทางกลุ่มมิตรภาพฯ 
ลาว - ไทย หรือ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว  หรือช่องทางอื่น ๆ ในระดับสมาชิกรัฐสภา เพ่ือที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทยจะได้ตกลงร่วมมือต่อไปในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

๒) ความร่วมมือในอนาคตระดับรัฐ 

นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  
ไทย-ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การสานต่อหรือต่อยอด
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗ ) เมืองโพนโฮง         
นครหลวงเวียงจันทน์  มีช่องทาง  อีกช่องทางหนึ่ งที่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถด าเนินการได้ คือ ช่องทางความ
ร่วมมือของกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว - ไทย หรือกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย - ลาว ซึ่งแต่ละประเด็นที่ได้หารือกันจะถูกน าเสนอไปยังรัฐบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการและจัดท า MOU ต่อไป 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๕ 

       โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา 

 นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อ  
ที่ประชุมว่า จากด าริของประธานแห่งชาติลาวที่ด าริว่า 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างอาชีพจะด าเนินการ
อย่างไรที่จะให้สร้างอาชีพ ระดับประถม ระดับมัธยม และ
ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยพบว่าการสอนเพื่อสร้าง
อาชีพไม่จ าเป็นจะต้องสอนแต่เฉพาะเด็กโต แต่สามารถ
สอนให้ เด็กเล็กได้ โรงเรียนกินนอนสามารถปลูกพื ช      
เลี้ยงสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารกลางวัน  ๒) โครงการ
แลกเปลี่ยนครู อาจารย์  นั ก เรียน  ๓ ) คอมพิวเตอร์        
๔ ) อุปกรณ์ การครัว ๕ ) เครื่องใช้ ในชีวิตประจ าวัน        
โดยขอให้โรงเรียนชนเผ่าท าข้อเสนอผ่านกลุ่มมิตรภาพลาว
ไทยโดยผ่านกลุ่มมิตรภาพลาว- ไทย ซึ่งกลุ่มมิตรภาพไทย-
ลาว ก็จะน าเสนอต่อท่านประธานวุฒิสภาเพ่ือที่จะได้
น าเสนอต่อรัฐบาลเพื่อท า MOU ต่อไป 

 

   

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่า เบื้องต้นช่องทางที่ให้การช่วยเหลือคณะวุฒิสภา 
รับจะไปด าเนินการ อาจจะเป็นรูปแบบการจัดผ้าป่าโรงเรียน            
เพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน แต่ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
จั ด ท า ข้ อ เส น อ  แ ล ะ สิ่ งที่ ข าด แ ค ล น แ ล ะ ต้ อ งก า ร            
ความช่วยเหลือเสนอไปยังกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว - ไทย เพื่อส่ง
ต่อไปยังกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว จากนั้นก็จะ
น ากราบเรียนประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา ต่อไป  

 

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา คนที่หน่ึง 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ศาสตร์ของพระราชาคือการให้ที่มนุษย์สามารถน าไปใช้กับชีวิตได้ ซึ่งการให้ของศาสตร์
พระราชาได้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การให้ทักษะอาชีพ 
 ๒) การให้ทักษะชีวิต 
 ๓) การให้ทักษะคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔) การให้ทักษะเทคโนโลยี 

 ทั้งนี้ ทักษะทั้ง ๔ สามารถใช้กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เพราะสามารถที่จะกล่อมเกาชีวิตมนุษย์ได้ดี ส าหรับช่องทาง 
ที่จะประสาน คือ ๑) กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว  ๒) กระทรวงการศึกษาและกีฬาทั้งของไทย      
๓) สมาชิกวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที ่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๕ 

- ประชุมทวิภาคีกับผู้แทนมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ์หลวงพระบาง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานวุงศ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (SU) ก่อตั้งขึ้นตามค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาที่ ๑๖๙ / น. ลงวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในหลวง
พระบาง SU ซึ่งจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นสาขาหลวงพระบางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยองค์การและหน้าที่ของ SU ฉบับที่ 
๐๙๙ / PM ลงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๒ SU เป็นหนึ่งในห้า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน สปป. ลาว ที่เป็นศูนย์การศึกษาและ
วัฒนธรรมแห่งชาติภายใต้การดูแลของระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (MOES) โดยหลักจะเน้นจังหวัด          
ทางภาคเหนือ มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมการศึกษาในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย SU 
จ าเป็นต้องผลิตนักวิชาการที่มีคุณภาพ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ และนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพเพื่อท าการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติและ   คนหลายเชื้อชาติลาว และ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีสองวิทยาเขต : ๑) วิทยาเขตหลักครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๐๘ เฮกตาร์ ประกอบด้วย    
ห้าคณะและส านักงานใหญ่ทั้งหมด  วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านดอนไม้ (หมู่บ้านดอนไม้) มีระยะทาง ๙ กม. 
จากใจกลางเมืองไปตามถนนสายเหนือแห่งชาติที่ ๑๓  และ ๒) อีกวิทยาเขตหนึ่งกลายเป็นคณะศึกษาศาสตร์   
มีเนื้อที่ ๒ เฮกตาร์ ตั้งอยู่ในบ้านนาสังเวย  

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

(หมู่บ้านนาสังเวย) เมืองหลวงพระบาง โดยได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้ เป็นเมืองมรดกโลก     
ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประติมากรรม 
วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดอื่น ๆ โลคัลไลเซชั่น : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกในชุมชน โลกาภิวัตน์ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ ๑. การส่งเสริมนักเรียนจากหลากหลาย 
เชื้อชาติและเพศให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ;  
๒. การปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
มาตรฐานแห่งชาติ ๓. การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการวิชาการในระดับ
ภูมิภาค ๔. การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ     
เพ่ือการประหยัดระบบกระดาษ ; ๕. การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเปิดหลักสูตร
เพ่ิมเติม ; และ ๖. การขยายความร่วมมือใน - นอกที่เปิดใช้งานมากขึ้น Onde pedag ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
สรุป ดังนี้ ๑. เพ่ือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษา ๒. เพ่ือด าเนินการและเผยแพร่งานวิจัย    
ทางวิทยาศาสตร์ ๓. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม ๔. ปกป้องและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมทั้ง
ยอมรับวัฒนธรรมอันดีงามของโลก ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬาปจัจุบันมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์เปิดท าการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๔๒ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 
๔ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศไ์ด้ทุนกู้ยืมจากรัฐบาลและได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเลย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเมื่อประมาณ   ๕ ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรโดยแต่ละปี 
จะแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการ 
รับจะช่วยยกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งล่าสุดก็ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ๑๔๐ คน แบ่งเป็นปริญญาโท 
๖๑ คน และปริญญาเอก ๗๙ คน ส าหรับความร่วมมือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทย    
ด้านการศึกษาและการกีฬาสรุปได้ ดังนี้ 

  ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธาน 
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การที่จะให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การ  

เป็นมาตรฐานสากลประเทศไทยถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคัญ
มากซึ่งถ้าติดตามผลการด าเนินงานของนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ที่ขณะนี้ก าลังจัดท าโครงการ UTOT ให้นักศึกษา  
ที่จบกลับท้องถิ่นเพ่ือน าความรู้มาผสมผสานกับผู้น าท้องถิ่น 
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  คือ การที่ จะน านวัตกรรม 
ไปข้ างหน้ าแต่ ในขณะเดี่ ยวกั นก็ จะไม่ ทิ้ งคนไว้ ข้ างหลั ง  
ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่มี



๑๙ 
 

หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพราะหลักสูตรว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นของทุกกระทรวง 
ดังนั้น การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็จะเกิดช่องว่างขึ้น 
ดังนั้น จึงขอฝากให้พิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เช่น วิชารัฐศาสตร์ และวิชาสังคมศาสตร์ ด้วย 

  ประเด็นความร่วมมือด้านการกีฬา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการกีฬา
ครอบคลุมด้านกฬีาทั้งหมด เช่น กีฬาเป็นเลิศ กีฬาคนพิการ กีฬาอาชีพ อุตสาหกรรมกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและ
การออกก าลังกาย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาจะน าเรื่องกีฬามาเป็นเครื่องมือของการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และวินัยกีฬา ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน่าจะมี     
การสนับสนุนหรือด าเนินการเกี่ยวกับกีฬา เพ่ือน าไปสู่กีฬาเป็นเลิศ  หรือสุขภาพ หรือเชื่อมความสัมพันธ์       
ต่อกรณีนักกีฬาสนใจขอใหเ้สนอไปทีก่ระทรวงศึกษาและกีฬาสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เพ่ือเสนอ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกีฬา และแลกเปลี่ยนโค้ช ซึ่งด าเนินการได้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ และ
ระดับกระทรวงศึกษาและกีฬา ช่องทางกลุ่มมิตรภาพไทยลาวซึ่งหลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้น า  
กราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาลด าเนินการต่อไป 

  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา    
คนที่หน่ึง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในอนาคตกลุ่มคนสูงอายุจะมีมากขึ้นซึ่งถ้าประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ผลิตกลุ่มคนพละศึกษาหรือ
วิทยาศาสตร์    การกีฬา และทางด้านนนัทนาการ ประเทศก็จะ
ขาดแคลน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเปิดสาขาวิชาดังกล่าว    
ซึ่งช่องทางที่น่าจะเชื่อมต่อที่ ใกล้ที่สุดก็คือ มหาวิทยาลัย
อุดรธานี ส าหรับช่องทางที่จะสามารถด าเนินการ ได้แก่ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับรัฐ และระดับกระทรวงศึกษาและกีฬา และ
กลุ่มมิตรภาพไทยลาว ซึ่งหลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้

น ากราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาลด าเนินการต่อไป 
  พลตรี โอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - 
ลาว และกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า นักกีฬาคนพิการจะต้องมีการตรวจหาความ
พิการว่ามีคนพิการระดับไหน เช่น พิการสายตาพิการแขนขา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีปัญหาคือต้องการค าปรึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาคนตาบอดก็สามารถสอบถามหรือปรึกษาไปยัง
คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา ได้ตลอดเวลา 
  พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา รอง
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คนที่สาม และรอง
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัย และ
นวัตกรรม วุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการ
พิจารณาภารกิจ หรือวิสัยทัศน์การด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
จะเหมือนกับประเทศไทย เช่น การเรียนการสอน งานวิชาการงานวิจัย 
งานบริการ กล่าวคือช่วยเหลือประชาชน ในการพัฒนาประเทศส าหรับ



๒๐ 
 

ประเทศไทยจะเน้นให้มหาวิทยาลัยประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา ลงไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัย           
ที่สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนได้ดีก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และเนื่องจาก
ประชากร มีจ านวนน้อยลงมหาวิทยาลัยจึงปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้
ประกอบอาชีพได้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับช่องทางที่จะติดต่อ คือ  ๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ๓) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม และ         
๔) ช่องทางมหาวิทยาลัย ที่กฎหมายบัญญัติให้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาระดับเดี่ยวกันได้ในลักษณะ
สมทบ และเมื่อจบแล้วก็สามารถรับปริญญาได้  ๒ ใบ ของทั้งสองประเทศ ๕) แพลตฟอร์มการเรียนรู้         
ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม และ ๖) ความร่วมมือกองทัพไทยที่ส่งทหาร      
ไปเรียนเพื่อกับมารับใช้ประเทศของตนเองต่อไป  
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